

รูปภาพประกอบการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการประกวดโคเนื้อ งานโคบาลล้านนาครั้งที่ ๓
กิจกรรม : ยกระดับและเพิ่มศักยภาพมาตรฐานการผลิตโคเนื้อคุณภาพและอาหารปลอดภัย
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงราย



ผลการปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

DLD-C ระดับจังหวัดเชียงราย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ยกระดับและเพิ่มศักยภาพมาตรฐานการผลิตโคเนื้อคุณภาพและอาหารปลอดภัย								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การประกวดโคเนื้อ "งานโคบาลล้านนา ครั้งที่๓"								
วัตถุประสงค์ : เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อคุณภาพของเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่ม								
ตอบสนองนโยบาย : มาตรการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตโคเนื้อไทย แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์โคเนื้อของกรมปศุสัตว์								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	- ประชุมชี้แจงโครงการให้เจ้าหน้าที่ทราบ	ธ.ค.-๖๖	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง และมีการประชุมกลุ่มย่อย	ห้องประชุมสำนักงานปศุ สัตว์จังหวัดเชียงราย	- คอส.เชียงราย - ด่านกักกันสัตว์เชียงราย	จังหวัดเชียงราย	
๒	- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประสานการดำเนินงานในแต่ละด้าน และจัดทำกำหนดการ	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗	คณะทำงานคณะ	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน ๑๐ คณะ พร้อมมี คณะทำงานของเครือข่ายโคเนื้อ ล้านนาเข้าร่วม	ทุกอำเภอและสถานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ทุกแห่ง	- คอส.เชียงราย - ด่านกักกันสัตว์เชียงราย	จังหวัดเชียงราย	
๓	- ดำเนินการจัดการประกวดโคเนื้อ - จัดนิทรรศการของหน่วยงาน - จัดร้านขายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ - การประกวดควาเกิร์ล - การประกวดการประกอบอาหารจากเนื้อคุณภาพ	๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๗	- โคเนื้อพ.ท. ๔ จังหวัด ๑๒ รุ่น - หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ ๑๐ หน่วย - ร้านขายผลิตภัณฑ์ ๑๐ ร้าน - ประกวดควาเกิร์ล ๑๐ คนขึ้นไป - ประกวดอาหาร ๑๐ ราย	- จัดงานประกวดโคเนื้อ ๑ ครั้ง - มีโคเข้าประกวดจำนวน.....ตัวจาก ๔ จังหวัด - มีร้านขายผลิตภัณฑ์จำนวน ๓๗ ร้าน - ประกวดควาเกิร์ล ๑๘ คน - ประกวดอาหารทั้งหมด๑๒ ราย	หาดทรายเทียมหนอง หลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	เทศบาลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย เทศบาลนครเชียงราย ด่าน/คอส.เชียงราย/ศพท. เชียงใหม่/ศวพ.ลำปาง/ศพส. เชียงใหม่/ศบส.พะเยา	จังหวัดเชียงราย	
๔	การประเมินผลการดำเนินงาน	๓-มี.ค.-๖๗	๑ ครั้ง	มีผลการประเมิน ๑ ครั้ง	บริเวณจัดงานหาดทราย เทียมหนองหลวง ต.เวียง ชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย	-	จังหวัดเชียงราย	
๕	สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผล	มี.ค.-๖๗	๑ ครั้ง	มีสรุปประเมินผลการดำเนินงาน ๑ เล่ม	ห้องประชุมสำนักงานปศุ สัตว์จังหวัดเชียงราย		จังหวัดเชียงราย	
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : ๑. สภาพภูมิอากาศร้อนมากและมีลมแรงในบางช่วงเวลา เนื่องจากสถานที่จัดงานใกล้หนองน้ำ ๒. สถานที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยพื้นที่จำกัดแคบแต่ยาว ทำให้การเคลื่อนย้ายโคเข้าคอกประกวดช้าในบางรุ่น ๓. เกษตรกรขาดการเตรียมโคสำหรับการส่งเข้าประกวด								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : ๑.พยายามปรับแผนดำเนินงานให้อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเตรียมพร้อมโคที่จะส่งเข้าประกวดก่อนล่วงหน้า ๓. หาสถานที่จัดงานที่กว้างขวางและการเดินทาง								